

Khôi Phục Mái Nhà Duniway Kết Nối Quá Khứ và Hiện Tại

Trong buổi tập họp được tổ chức vào ngày trước lễ Halloween, Hiệu trưởng Philip Rafferty của Trường Tiểu học Duniway đã nhân cơ hội này để nhắc nhở mọi người rằng giá trị cốt lõi của tháng 10 là “kết nối”.

Sau đó, ông mời đám đông cùng đọc truyện “Xin hãy làm hài lòng những chú ong” tác giả Gerald Kelley. Cuốn sách kể về câu chuyện của một chú gấu tên Benedict, người xem việc đưa mật ong hàng ngày cho mình là điều hiển nhiên cho đến một ngày những chú ong làm ra mật ong cho anh ta đi đình công. Trong suốt câu chuyện, Benedict biết được cần bao nhiêu công sức để tạo ra một lọ mật ong. Anh ấy bắt đầu thực sự đánh giá cao những chú ong và cùng làm việc với chúng để tạo ra loại mật mà anh ấy vô cùng yêu thích.

Hiệu trưởng Rafferty đọc xong và tóm tắt thông điệp của câu chuyện: “Mọi thứ và mọi người đều được kết nối bằng một cách nào đó. Ngay cả khi không phải lúc nào chúng ta cũng nhận thức được điều đó, thì hành động của chúng ta vẫn tác động đến người khác và chúng ta cần nhận thức được điều đó, cũng như là làm những gì có thể, để biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn.”

Vài phút sau, ông đã đứng trên mái nhà trường, quan sát công trình trùng tu gần hoàn thành bắt đầu vào tháng Sáu. Trường Duniway được xây dựng vào năm 1927 theo phong cách gothic của trường đại học và là một địa danh lịch sử đã được đăng ký. Một chỉ định lịch sử chính thức có khả năng thi công phức tạp và kéo dài các dự án trùng tu, nhưng trong trường hợp của Duniway, nó đã biến hành động đơn giản là sửa một mái nhà bị dột thành một công việc của tình yêu.

Công việc trong giai đoạn một của dự án bắt đầu vào năm 2021 với việc sửa chữa những phần mái mới của trường học. Đó là một công việc thay thế tương đối đơn giản. Tuy nhiên, giai đoạn hai yêu cầu phải có giấy phép bảo tồn lịch sử từ Thành phố Portland. Sau khi thủ tục giấy tờ hoàn tất, các thợ bắt đầu thay thế ngói đất sét thủ công trên mái nhà và các lan can bê tông đặc biệt của nó. Nó cũng liên quan đến công việc làm đồng phức tạp và mở ra hai giếng trời ở hành lang chính của trường.

“Tòa nhà của chúng tôi là một phần lịch sử của Portland,” Rafferty nói. “Nó cũng thật đẹp. Cả hai thứ đó đều đáng được bảo tồn.”

Mathew Braun là kiến trúc sư trưởng của dự án, đồng ý. “Bạn không còn thấy nhiều tòa nhà như thế này nữa. Thậm chí bạn không thể xây dựng nó như ngày hôm nay.”

Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của đội ngũ chuyên gia lành nghề, bạn có thể xây dựng lại nó. Một số công ty có trụ sở tại Portland đã cung cấp kiến thức chuyên môn của họ cho dự án, tư vấn về mọi thứ, từ màu sắc của những viên gạch đất sét xếp chồng lên nhau nhiều màu của mái nhà cho đến cách tốt nhất để nối ba mảnh trang trí tạo nên lan can bê tông.

Vào ngày tập trung khi các học sinh tìm hiểu về Gấu Benedict và giá trị của sự đồng cảm, tinh thần đồng đội và sự kết nối, những viên gạch đất sét phản chiếu những tán lá mùa thu rục rờ bao quanh trường Duniway ở mọi phía.

"Có điều gì đó thú vị khi được đến ngôi trường xinh đẹp này mỗi ngày," Rafferty nói. "Chúng tôi yêu mến nó. Chúng tôi tự hào về nó. Nó thực sự nâng cao tinh thần."